

HỌP MẶT KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2023)

Được sự nhất trí của Đảng ủy, BGH nhà trường, ngày 19/11/2023 trường THPT Vũ Đình Liệu long trọng tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982- 20/11/2023, đồng thời khen thưởng những giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023.



Hình ảnh Quý đại biểu cùng Thầy Cô giáo tham gia buổi họp mặt

Đến dự buổi họp mặt, nhà trường vinh dự được đón tiếp Quý Lãnh đạo Huyện Ủy đã về hưu, Nguyên Lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Châu Thành; Nguyên trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh; Chủ tịch hội Khuyến học huyện; quý thầy cô – nguyên là BGH, là giáo viên, nhân viên của trường nay đã về hưu hoặc chuyển công tác, đại diện Ban CMHS của trường. Đặc biệt Cô Lê Kim Hương, Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Trà Vinh chỉ đạo trực tiếp các hoạt động và giảng dạy của nhà trường cùng toàn thể giáo viên, nhân viên và cựu học sinh và học sinh của trường THPT Vũ Đình Liệu



Thầy Nguyễn Tấn Phi- P. Bí thư Đảng ủy- P. Hiệu trưởng nhà trường nhận quà của cựu học sinh

Dịp này, tất cả quý Thầy giáo, cô giáo cũng nhận được có thư chúc mừng gửi cựu giáo chức, quý thầy giáo, cô cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo và các em học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh.

Buổi họp mặt cũng là dịp để tri ân Thầy Cô đã về hưu hoặc đã chuyển công tác về Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, những người đã có nhiều cống hiến cho sự thành công chung của trường.



BGH trường tặng hoa tri ân Thầy Cô đã về hưu

Buổi họp mặt cũng là dịp dịp khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023

- Trong năm học 2022-2023 bằng tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường đã đạt được một số thành tích đáng trân trọng:

+ Toàn trường có 56 Cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh Lao động tiên tiến, trong đó có 08 Cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, 04 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm học liên tiếp

+ Các Tổ chức CĐ và ĐTN đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Tập thể Nhà Trường được UBND tỉnh xét tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do cụm thi đua bình chọn.

+ Đặc biệt, cũng trong dịp này, Cô Nguyễn Thị Thuý Liễu, Hiệu trưởng nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo bình chọn là 1 trong 200 nhà CBQL tiêu biểu của cả nước và là CBQL duy nhất của Tỉnh Trà Vinh được chọn tuyên dương. Cô được mời dự Lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu tại Hà Nội, từ ngày 18/11/2023 đến 19/11/2023.



BGH trường nhận bằng khen của UBND tỉnh dành cho tập thể nhà trường



Các cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh.